

**ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ SÔNG CÔNG  
ĐẢNG ỦY PHƯỜNG BÁCH QUANG**

**ĐẢNG CÔNG SẢN VIỆT NAM**

*Bách Quang, ngày 28 tháng 7 năm 2021*

**Số 54-CV/ĐU**

*V/v tăng cường công tác  
tuyên truyền, vận động phòng,  
chống dịch bệnh COVID-19*

*Kính gửi: - Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội phường,  
- Các Chi bộ trực thuộc Đảng ủy.*

-----

Hiện nay, tình hình dịch bệnh COVID-19 đang tiếp tục diễn biến phức tạp tại nhiều quốc gia trên thế giới. Đặc biệt, dịch bệnh đã và đang bùng phát với tốc độ nhanh tại một số nước láng giềng có chung đường biên giới với Việt Nam và số ca nhiễm bệnh đang tăng nhanh ở các tỉnh phía nam nước ta, dịch bệnh tái xuất hiện tại một số địa phương giáp ranh với tỉnh Thái Nguyên, một số huyện giáp ranh với thành phố Sông Công và nguy cơ bùng phát trở lại là rất lớn.

Để thực hiện có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh và thành phố về tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, Đảng ủy phường Bách Quang đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội phường và các Chi bộ trực thuộc Đảng ủy phối hợp triển khai thực hiện tốt một số nội dung sau:

**1.** Tiếp tục phối hợp với các cấp, các ngành chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo chỉ đạo của Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, hướng dẫn của Bộ Y tế và các văn bản chỉ đạo của tỉnh, thành phố và của phường. Tuyệt đối không lơ là, chủ quan trước diễn biến phức tạp, khó lường của dịch bệnh trong tình hình hiện nay.

**2.** Tập trung tuyên truyền, vận động các gia đình có người thân đang sinh sống, lao động, học tập tại các tỉnh, thành phố, địa bàn thuộc vùng có dịch thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch cho bản thân và cộng đồng, tạm thời không nên trở về địa phương và không đi, đến các vùng có dịch, trường hợp đặc biệt phải đi và về địa phương thì phải thực hiện nghiêm túc việc khai báo và cách ly y tế theo đúng quy định.

3. Tuyên truyền, vận động các doanh nghiệp, khách sạn, nhà hàng, chủ nhà trọ, người lao động ở trọ trong và ngoài khu công nghiệp trên địa bàn các TDP, các hộ gia đình trên địa bàn toàn phường ký cam kết thực hiện nghiêm các quy định phòng, chống dịch COVID-19 tại nơi lưu trú theo quy định tại Công văn số 5522/BYT-MT ngày 12/7/2021 của Bộ Y tế.

4. Phối hợp với chính quyền địa phương hướng dẫn, chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các Tổ Covid tại cộng đồng, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, phát hiện ngay các trường hợp đi từ vùng dịch về địa bàn, thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch kịp thời, hiệu quả. Phát động chiến dịch “*Phát hiện sớm, xử lý nhanh, khoanh vùng gọn các nguy cơ, tại địa bàn dân cư để phòng, chống dịch hiệu quả từ cơ sở*”.

5. Quan tâm tổ chức các hoạt động thăm hỏi, tặng quà, động viên các lực lượng trên tuyến đầu phòng chống dịch; hỗ trợ, giúp đỡ những gia đình gặp hoàn cảnh khó khăn. Tiếp tục tuyên truyền, vận động, khuyến khích người dân, doanh nghiệp tham gia ủng hộ Quỹ phòng, chống dịch COVID-19 gắn với tuyên truyền, vận động nhân dân hưởng ứng và tham gia thực hiện tiêm vắc xin phòng COVID-19 theo Kế hoạch của thành phố, bảo đảm theo đúng lộ trình, kế hoạch, kịp thời, hiệu quả.

Đề nghị Ủy ban MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội phường và các Chi bộ trực thuộc Đảng ủy quan tâm phối hợp, tham mưu chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện.

Nơi nhận:

- Như kính gửi,
- Lưu Văn phòng Đảng ủy.

**T/M BAN THƯỜNG VỤ  
PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC**



**Nguyễn Thị Tuyết**